

บทที่ 1

บทนำ

ภูมิหลัง

ปัจจุบันการบริหารราชการแผ่นดินในส่วนของการปกครองท้องถิ่นได้พัฒนาไปอย่างมาก โดยเปลี่ยนจากรูปแบบของการให้ส่วนกลางเป็นศูนย์รวมอำนาจทางด้านการบริหาร (Centralized Management) เป็นศูนย์รวมของการตัดสินใจนับตั้งแต่การตัดสินใจว่าจะแต่งตั้งใครเป็นผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่น เปลี่ยนมาเป็นการให้ประชาชนมีอำนาจในการปกครองตนเอง ตัดสินใจเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของตนเองและตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้หลักการที่ว่า การปกครองท้องถิ่นจะต้อง มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งการบริหารท้องถิ่นในลักษณะนี้ก็คือ หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) ให้กับประชาชนโดยตรง (ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, 2549, หน้า 1)

การปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พุทธศักราช 2475 โดยได้มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2476 และกำหนดให้เทศบาลเป็นองค์กรบริหารปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 ขึ้น ซึ่งถือเป็นกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารปกครองตนเองของเทศบาลฉบับแรกเทศบาลจัดได้ว่าเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนสามารถรู้ปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ได้อย่างกว้างขวาง และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วรวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการนำบริการสาธารณะของรัฐไปบริการประชาชนในพื้นที่ซึ่งนับวันจะมีภารกิจในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ฉะนั้นการบริหารงานอันเป็นหน้าที่ของเทศบาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้นั้นเทศบาลควรให้ความสำคัญต่อทรัพยากรมนุษย์ ในการที่จะพัฒนาให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังต้องสร้างความรู้สึกรับผิดชอบของตนเองให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงานและก่อให้เกิดความผูกพันต่อหน่วยงานซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร เทศบาลที่จะต้องมีการ

บริหารจัดการอย่างไรให้พนักงาน มีความตั้งใจ เต็มใจและมีความสุขกับการปฏิบัติงานและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น พนักงานเทศบาลมีหน้าที่ปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นและตามข้อกฎหมายต่าง ๆ เพื่อบริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่นการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะพนักงานเทศบาลจะเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารเพื่อนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม (ศุภวัฒน์กร วงศ์ธนวุธ, 2549, หน้า 1)

เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดระเบียบบริหารตามหลักการกระจายอำนาจ โดยรัฐบาลมอบอำนาจให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการปกครองและจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของท้องถิ่นด้วยตนเอง เพราะรัฐบาลไม่สามารถสอดส่องดูแลและจัดบริการในด้านต่าง ๆ ให้กับท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเป้าหมายและเพียงพอกับความต้องการของราษฎรที่อยู่ตามท้องถิ่นต่าง ๆ รัฐบาลจึงต้องกระจายอำนาจในการจัดบริการบางอย่างไปให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองและบริหาร ซึ่งผลการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มสูงขึ้นในการพัฒนาของเทศบาลตำบลนอกจากจะพิจารณาจากศักยภาพข้อจำกัดและผลจากการพัฒนาที่ผ่านมาแล้วยังทำให้ทราบว่าโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนในเรื่องการช่วยเหลือความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สาเหตุสำคัญที่ทำให้โครงการพัฒนาไม่สนองต่อความต้องการของประชาชนในชุมชนได้นั้นอาจเกิดจากปัญหาและข้อจำกัดบางประการ ได้แก่ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ขาดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นโครงการที่ได้รับการริเริ่มและควบคุมโดยองค์กรภายนอกหรือได้รับการสั่งการจากหน่วยเหนือให้ดำเนินการ โดยไม่ได้เกิดจากความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในชุมชนที่สำคัญประชาชนมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องว่าในการบริการและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณูปโภครวมถึงในทุก ๆ ด้านเป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น โดยที่ประชาชนในท้องถิ่นไม่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบในการพัฒนาหรือบำรุงรักษาสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นสาธารณูปโภคเหล่านั้น

เมื่อพิจารณาเฉพาะด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้มีการดำเนินการ

มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการคมนาคมที่เป็นการสร้างและซ่อมแซม ถนนภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้านการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ และการพัฒนา ด้านระบบประปา การพัฒนาทั้งสามด้านดังกล่าวนี้ ถือเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จะต้องดำเนินการให้สอดคล้อง กับความต้องการหรือตามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตามการดำเนินการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งสามด้านยังไม่ตรงตามแผนพัฒนาที่เทศบาลตำบลหนองลาด กำหนดเอาไว้ (รายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ของเทศบาลตำบล หนองลาด ประจำปี 2556, หน้า 4)

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลตำบล หนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของ ประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยจะทำการศึกษาว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานอยู่ในระดับใดและเมื่อประชาชนที่มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแตกต่างกันหรือไม่ เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการปรับปรุงแผนการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบล หนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ต่อไป

คำถามของการวิจัย

การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผู้วิจัยได้กำหนดคำถามของ การวิจัยไว้ดังนี้

1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นอย่างไร
2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล ตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร แตกต่างกันตามคุณลักษณะส่วนบุคคล หรือไม่ อย่างไร
3. แนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นอย่างไร

ความมุ่งหมายของการวิจัย

การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผู้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ดังนี้

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
2. เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

สมมติฐานของการวิจัย

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนครในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ดังนี้

ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร แตกต่างกันตามคุณลักษณะส่วนบุคคล

ความสำคัญของการวิจัย

ผลการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ครั้งนี้ทำให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

1. ได้ทราบระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
2. ได้ทราบความแตกต่างของระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตามคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน

3. ได้ทราบแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาต่อไป

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยเรื่องความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองลาด ประจำปี พุทธศักราช 2557 จำนวน 6,438 คน (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร, 2557)

2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองลาดจาก 10 หมู่บ้าน จำนวน 380 คน

ขอบเขตด้านพื้นที่ ทำการศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 10 หมู่บ้าน

ขอบเขตด้านระยะเวลา ทำการศึกษาในช่วงระหว่าง เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2558 ถึงเดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2558

ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) อาชีพ 5) รายได้ และ 6) เขตที่อยู่อาศัย

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 1) ด้านการคมนาคม 2) ด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง 3) ด้านการประปา 4) ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และ 5) ด้านสวัสดิการสังคม (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, ม.ป.ป.)

กรอบแนวคิดของการวิจัย

ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพประกอบ 1



ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

นิยามศัพท์เฉพาะ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้กำหนดนิยามศัพท์เฉพาะ ไว้ดังนี้

1. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ความคิดเห็นอาจเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้แสดงความคิดเห็น ซึ่งความรู้สึกของแต่ละบุคคลจะนำไปสู่การคาดคะเนหรือการแปลผลในพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง การก่อสร้าง การปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานต่าง ๆ ดังนี้

2.1 ด้านการคมนาคม หมายถึง การก่อสร้าง ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม ทางจราจรทางบกและทางน้ำให้ดีกว่าเดิม การก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยางและถนนลูกรังที่ชำรุด การจัดทำและการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจร

2.2 ด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง หมายถึง การก่อสร้าง ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซมบูรณะตลอดจนการจัดทำแผนล่วงหน้า การจัดชุดพนักงานที่มีความชำนาญ และยานพาหนะต่าง ๆ รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมในการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

2.3 ด้านการประปา หมายถึง การก่อสร้าง ปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซมระบบน้ำสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้และระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

2.4 ด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร หมายถึง การก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง และสระน้ำให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

2.5 ด้านสวัสดิการสังคม หมายถึง การบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา และการส่งเสริมความมั่นคงทางสังคม เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เช่น การกีฬา สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

การส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก ตลอดจนการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรมและให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งทางด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย การทำงานและการมีรายได้ นันทนาการ กระบวนการยุติธรรม และบริการสังคมทั่วไป

3. คุณลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะที่บ่งบอกตัวตนของบุคคลนั้น ๆ ไว้อย่างชัดเจนของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ประกอบด้วย

3.1. เพศ หมายถึง คุณลักษณะที่บ่งบอกเพศชายหรือเพศหญิงของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

3.2. อายุ หมายถึง อายุของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ประกอบด้วย กลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 18-39 ปี กลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 40-59 ปี และกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป

3.3. ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาในระดับที่สูงที่สุดของกลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ประกอบด้วย กลุ่มระดับประถมศึกษา หรือต่ำกว่า กลุ่มระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. กลุ่มอนุปริญญาหรือเทียบเท่า กลุ่มปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี

3.4. อาชีพ หมายถึง อาชีพของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองลาดของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย อาชีพเกษตรกร อาชีพรับจ้าง อาชีพพนักงานเอกชน และอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

3.5. รายได้ หมายถึง รายได้ต่อเดือนของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ประกอบด้วย กลุ่มผู้รายได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน กลุ่มที่มีรายได้ 5,001-10,000 บาทต่อเดือน กลุ่มที่มีรายได้ 10,001-15,000 บาทต่อเดือน กลุ่มที่มีรายได้ 15,001-20,000 บาทต่อเดือน และกลุ่มที่มีรายได้ 20,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป

3.6. เขตที่อยู่อาศัย หมายถึง ภูมิสำเนา ที่อยู่อาศัยของประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยตามทะเบียนบ้านเลขที่ ซึ่งจำแนกออกเป็น 2 เขตการเลือกตั้ง ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย 1) บ้านนาหมาป่า หมู่ที่ 1 2) บ้านหนองลาดน้อย หมู่ที่ 6 3) บ้านหนองลาด หมู่ที่ 7 และ 4) บ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย 1) บ้านท่าม่วง หมู่ที่ 2 2) บ้านทุ่งมั่ง หมู่ที่ 3 3) บ้านคอนแคน หมู่ที่ 4 4) บ้านสายปลาหลาย หมู่ที่ 5 5) บ้านคอนลัมพันธ์ หมู่ที่ 9 และ 10) บ้านคอนแคนใต้ หมู่ที่ 10

4. แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ซึ่งผู้วิจัยจะนำผลการวิจัยความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ถ้าพบว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใดอยู่ในเกณฑ์ระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม ผู้วิจัยจะนำเอาข้อเสนอแนะในด้านนั้น ๆ มาพัฒนาเป็นแบบสอบถามและให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 10 ท่านพิจารณาเสนอแนะเป็นแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร